

แบบประเมินผลโครงการ โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนบ้านวังโพน ประจำปี ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/วัตถุประสงค์	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุผล	ไม่บรรลุผล	
๑	๑.พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรม สำหรับนักเรียนปฐมวัย วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน	√		นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตาม หลักสูตรสถานศึกษา
๒	๒.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การศึกษาระดับปฐมวัยยุคใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการบริหารและ การจัดการมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล	√		สถานศึกษามีกระบวนการบริหาร และการจัดการมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
๓	พัฒนาศักยภาพ ครูปฐมวัย สู่ความเป็น มืออาชีพวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมให้ครู และบุคลากรได้รับ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีขวัญ กำลังใจในการทำงาน ๒.เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรสู่การปฏิบัติ	√		ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่องและมีขวัญ กำลังใจในการทำงาน
๔	ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ๒.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ให้รู้จัก และรักษา แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ตนเอง ๓.เพื่อจัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิ ปัญญาในท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ๔.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับ นักเรียนระดับปฐมวัย และนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ๕.เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและการอ่าน จาก แหล่งเรียนรู้ได้ไปศึกษา	√		ครูและนักเรียนความรู้จากแหล่ง เรียนรู้ที่จังหวัดหนองคาย

ที่	โครงการ/วัตถุประสงค์	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุผล	ไม่บรรลุผล	
๕	<p>พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ของครูและบุคลากรทุกคน</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ PLC</p> <p>๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเสริมกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากร</p> <p>๕. เพื่อพัฒนาครูใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p>	√		<p>๑. ครู และบุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน</p> <p>๒. ครู และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ PLC</p> <p>๓. ครูมีความเชื่อมั่น และเสริมกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากร</p> <p>๔. ครูมีการพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p>
๖	<p>จัดหา จัดซื้อ ซ่อมแซม บำรุง รักษา พัสดุครุภัณฑ์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อจัดหา จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ในการพัฒนาการศึกษา</p> <p>๒. เพื่อซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด</p>	√		<p>๑. สถานศึกษามีการจัดหา จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพและพอเพียงกับความต้องการ</p> <p>๒. พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมให้มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ</p>
๗	<p>ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ</p> <p>๒. เพื่อให้สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการส่งเสริมการเรียนต่อ ม.๑</p> <p>๓. เพื่อให้สถานศึกษามีการวางแผนและ</p>	√		<p>๑. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ</p> <p>๒. สถานศึกษามีระบบ กำกับ ติดตามดูแลและนักเรียนระหว่างเรียน ทำให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน</p>

ที่	โครงการ/วัตถุประสงค์	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุผล	ไม่บรรลุผล	
๗	สรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ ๔. เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมให้ความรู้ และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่ออย่าง หลากหลาย ๕. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบ กำกับ ติดตามดูแลนักเรียนระหว่างเรียนทำให้	√		
๘	อาหารกลางวัน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขที่ดีในการ รับประทานอาหาร ๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มี คุณค่าทางโภชนาการ	√		๑. ผู้เรียนมีความสุขที่ดีในการ รับประทานอาหาร ๒. ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มี คุณค่าทางโภชนาการ
๙	พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดบริการไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และบริการทางอินเทอร์เน็ตให้แก่ นักเรียน ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้ งานและมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจปฏิบัติ	√		๑. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์และบริการ ทางอินเทอร์เน็ตให้แก่ นักเรียน ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องอย่าง เพียงพอ พร้อมใช้งานและมี ประสิทธิภาพ ๒. สถานศึกษามีการบริหารจัด การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง พอใจ

ลงชื่อ



(นายวชิรวิทย์ สุราสา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพ